

HỘI THẢO BÁO ĐẢNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC MIỀN TRUNG -  
TÂY NGUYÊN LẦN THỨ 11, VÒNG IV (MỞ RỘNG)

Chủ đề: **Báo chí tuyên truyền thúc đẩy chuyển đổi xanh**

Đơn vị tổ chức: **Báo Lâm Đồng**

Thời gian: **16 - 18/8/2024**

Địa điểm: **TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng**

Đơn vị tham luận: **Báo Khánh Hòa**

**Khánh Hòa**

**Chú trọng tuyên truyền  
về chuyển đổi xanh tại Khánh Hòa**

**NỘI DUNG THAM LUẬN**

**Khánh Hòa tập trung thực hiện chuyển đổi xanh**

Khánh Hòa là trung tâm du lịch lớn của cả nước; địa phương đang nỗ lực mời gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển về mọi mặt để trở thành một cực tăng trưởng khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, ngang tầm các thành phố lớn của châu Á. Vì vậy, việc quan tâm đến chuyển đổi xanh, phát triển xanh sẽ tạo nền móng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Bước vào thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, toàn hệ thống chính trị của tỉnh đã nhanh chóng xác định sự cần thiết của việc chuyển đổi xanh, phát triển xanh.

Chuyển đổi xanh đã và đang là một yêu cầu tất yếu đối với quá trình phát triển tỉnh Khánh Hòa. Song song với việc phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì hành động thay đổi lối sống để giúp giảm thiểu vấn đề biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm, đòi hỏi tỉnh phải có giải pháp căn cơ, đồng bộ, lâu dài nhằm tạo ra sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên. Với thế mạnh dịch vụ, du lịch, tỉnh Khánh Hòa đã đặt mục tiêu lấy chuyển đổi xanh, phát triển xanh để làm động lực cho phát triển bền vững, tạo hướng đi nhất quán trong tương lai.

Ngay từ cuối năm 2023 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có hàng loạt hành động thiết thực hướng đến chuyển đổi xanh. Cụ thể như: liên tiếp mở các hội thảo khoa học với nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế để bàn thảo, tìm hướng đi cho chuyển đổi xanh, phát triển xanh của Khánh Hòa và TP. Nha Trang. Tỉnh Khánh Hòa đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học VinUni trên các lĩnh vực: Nghiên

cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trên nền tảng khoa học và công nghệ; phối hợp triển khai các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tập huấn các sự kiện và hoạt động về chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh; nghiên cứu xây dựng và triển khai Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2030.

Đặc biệt, mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh TP. Nha Trang giai đoạn 2024 - 2030”. Qua đó, xây dựng TP. Nha Trang trở thành một đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, trở thành một thành phố đáng sống cho mọi người. Đề án trình bày chiến lược, kiến trúc tổng thể, mô hình, các chỉ tiêu đo lường và giám sát tăng trưởng xanh, các dự án, sáng kiến cụ thể và lộ trình triển khai nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh trong các ngành trọng yếu mà thành phố có lợi thế, bao gồm: Du lịch xanh, công nghiệp xanh, nông nghiệp xanh, hạ tầng đô thị xanh, giao thông xanh và lối sống xanh. Mục tiêu của quá trình này là mang lại lợi ích thiết thực cho chính quyền và người dân thành phố.

Theo Đề án này, trong lĩnh vực du lịch, TP. Nha Trang đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, du lịch bền vững (du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng biển, đảo), phát triển sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Đối với công nghiệp, Nha Trang chỉ ưu tiên thu hút đầu tư ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, nhất là công nghiệp công nghệ cao; tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường; thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi phương thức sản xuất, kinh doanh xanh hơn, ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành phố chú trọng nuôi biển công nghệ cao, bền vững, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch hữu cơ...

Về quy hoạch, xây dựng đô thị, Nha Trang tích hợp tăng trưởng xanh, chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; triển khai xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống đô thị thông minh, đô thị sinh thái, khí thải carbon thấp, có năng lực chống chịu với biến đổi khí hậu và thiên tai, đa thiên tai dựa trên nền tảng công nghệ số. Ngoài ra, TP. Nha Trang ưu tiên các loại hình giao thông công cộng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch; tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nhận thức, chuyển đổi sang sử dụng xe điện, phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; xây dựng lối sống xanh kết hợp với nếp sống đẹp, truyền thống để tạo nên đời sống chất lượng cao hòa hợp với thiên nhiên.

Qua những kết quả bước đầu từ đề án nói trên sẽ tạo tiền đề cho sự chuyển đổi chung của cả tỉnh.

**Báo Khánh Hòa tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh**

Tầm quan trọng của chuyển đổi xanh trong xu thế phát triển mới đã được khẳng định. Có lẽ, chưa bao giờ cụm từ chuyển đổi xanh lại được nhắc nhiều như trong thời gian vừa qua. Không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước phát triển trên thế giới đều nhận thức đã đến lúc cần hành động vì một thế giới xanh. Chuyển đổi xanh, phát triển xanh trở thành thách thức sống còn cho sự phát triển chung của xã hội.

Trong bối cảnh đó, báo chí là kênh thông tin quan trọng, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh, phát triển xanh. Báo chí, truyền thông là nhân tố không thể thiếu, không thể đứng ngoài cuộc của sự vận động chuyển đổi này. Vấn đề đặt ra với báo chí hiện nay là công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh sao cho mang lại hiệu quả cao, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, hành động để ứng phó với biến đổi khí hậu? Theo chúng tôi, báo chí cần phải tuyên truyền để tạo ra sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của mọi người; giúp mọi thành phần kinh tế - xã hội, từ chính quyền đến doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, và đặc biệt là người dân, cộng đồng có cùng mục tiêu, chung tiếng nói để hợp sức xây dựng nên những đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Đối với Báo Khánh Hòa, không phải khi tỉnh có chủ trương thực hiện chuyển đổi xanh, phát triển xanh thì đơn vị mới triển khai thực hiện tuyên truyền. Trên thực tế, trong rất nhiều năm qua, báo đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy phát triển bền vững. Cụ thể như các chuyên trang: Tài nguyên và Môi trường, Lâm nghiệp, Thủy sản...; các chuyên mục về giải đáp pháp luật, số tay, cùng suy ngẫm... được duy trì đều đặn hàng tuần với nhiều tin, bài phản ánh, điều tra, bình luận... nhằm góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân trong thực hiện lối sống xanh, bảo vệ môi trường sống, quan tâm sử dụng năng lượng tái tạo...

Những năm gần đây, Báo Khánh Hòa đã có hàng loạt bài viết phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, nạn phá rừng, tình trạng ngập lụt trên địa bàn các khu đô thị, khu dân cư, tình trạng rác thải tồn đọng... Cụ thể như các tác phẩm: Loạt bài "Trị thủy" cho thành phố (tháng 7/2022, nhóm tác giả Thành Nam - Hồng Đăng); Loạt bài Phá rừng, khai thác gỗ lậu ở xã Ninh Ích - Ninh Hòa (tháng 2/2023, nhóm tác giả Thành Nguyễn - Hải Lăng); Xã Cam Lập - Nan giải xử lý rác thải (tháng 3/2023, tác giả Văn Kỳ); "Cát tặc" lại hoành hành trên sông Cái (tháng 3/2023, tác giả Thái Thịnh); Xử lý rác thải hữu cơ phục vụ chăn nuôi (tháng 4/2023, tác giả Mai Hoàng); Nông dân tham gia xử lý rác thải hữu cơ (tháng 5/2023, tác giả Hồng Đăng); Nan giải xử lý rác ở đảo Bình Ba (tháng 6/2023, tác giả Văn Kỳ); Những dòng sông bị "bức tử" (tháng 11/2023, tác giả Thái Thịnh); Quan tâm đầu tư 3 nhà máy xử lý chất thải (tháng 2/2024, tác giả Thái Thịnh)... Ngoài việc phản ánh thực trạng, các bài báo cũng đề xuất giải pháp, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng có hướng tháo gỡ vướng mắc, xử lý những vấn đề bất cập đang tồn tại. Mặt khác, báo cũng có nhiều bài viết phản ánh về thực trạng rác

thải nhựa ảnh hưởng đến khu vực ven biển, vấn đề khai thác khoáng sản trái phép ảnh hưởng đến nguồn nước và suy kiệt tài nguyên...

Qua mỗi bài viết, chính quyền các cấp đều khẩn trương vào cuộc để chỉ đạo giải quyết, xử lý, khắc phục các vấn đề báo nêu. Mặt khác, bản thân người dân cũng có những chuyển biến tích cực trong ý thức bảo vệ môi trường sống xanh hơn, sạch hơn. Những tuyến bài có sự điều tra công phu đều được bạn đọc đánh giá cao và đạt nhiều giải thưởng tại các Giải Báo chí Khánh Hòa hàng năm.

Đặc biệt, thời gian gần đây, khi rạn san hô vịnh Nha Trang bị xâm hại và suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái biển, Báo Khánh Hòa đã có nhiều bài viết phản ánh thực trạng này. Sau đó, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có các chỉ đạo xử lý kịp thời. Từ chủ trương của Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030. Cả hệ thống chính trị của tỉnh, người dân, các chuyên gia, nhà khoa học đã đồng hành có những hành động cụ thể để chung tay phục hồi hệ sinh thái vịnh Nha Trang một cách bền vững.

Trong quá trình triển khai tuyên truyền Đề án chuyển đổi xanh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024 - 2030, Báo Khánh Hòa cũng đã chủ động xây dựng các trang chuyên đề nhằm truyền tải định hướng, thông điệp mà chính quyền hướng đến. Với chức năng tuyên truyền, định hướng dư luận, Báo Khánh Hòa hướng đến góp phần vào việc thay đổi nhận thức và hành động của người dân về vấn đề “xanh hóa” môi trường; giúp người dân tránh hoặc hạn chế tiêu thụ những sản phẩm gây hại, ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Báo Khánh Hòa cũng tăng cường các bài viết nêu gương điển hình về những cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong bảo vệ môi trường. Cụ thể như: Báo trực tiếp đưa tin các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang nỗ lực thực hiện chuyển đổi xanh, giới thiệu các giải pháp sáng tạo và hiệu quả trong bảo vệ môi trường, hiệu quả trong các mô hình sử dụng năng lượng tái tạo... Cùng với đó, tăng cường phản biện những hành vi gây hại cho môi trường, góp phần thúc đẩy thực thi các chính sách và giải pháp chuyển đổi xanh đạt hiệu quả cao hơn. Thông qua đó, báo góp phần động viên, cổ vũ, tạo luồng dư luận tích cực ủng hộ việc bảo vệ môi trường, khuyến khích các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục và tích cực tham gia vào chuyển đổi xanh; cung cấp cho người dân những kiến thức về lối sống xanh, cách tiết kiệm năng lượng, tái sử dụng rác thải... giúp họ thay đổi thói quen bảo vệ môi trường.

Từ thực tiễn công tác tuyên truyền, có thể thấy, báo chí luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững, thân thiện với môi trường, từng bước giảm thiểu ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đối với Báo Khánh Hòa, nhận thức được trách nhiệm và sứ mệnh cao cả của mình đối với việc tuyên truyền, khích lệ, động viên toàn hệ thống chính trị và công đồng thực hiện công cuộc chuyển đổi xanh, phát triển xanh, tờ báo sẽ tiếp tục là kênh tuyên truyền, vận động, phản ánh, giám sát, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, thúc đẩy các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và mỗi

người dân chung tay hành động để xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho thế hệ mai sau.